

เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่างไร? ให้สะดวกและเหมาะสมสำหรับโรงเรียน

นำเสนอเมื่อ : 31 ส.ค. 2563

เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ตกแต่งภายในโรงเรียน อย่างเช่น ห้องทำงาน ห้องเรียน ห้องประชุม หรือบริเวณที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน อาทิเช่น การเปิดรั้วโรงเรียน หรือ งานเกษียณอายุครูอาจารย์ ส่วนใหญ่จะจัดวางเฟอร์นิเจอร์สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา แยกที่มาเยี่ยมเยียนและครูอาจารย์ที่เกษียณอายุ ที่เห็นกันบ่อย ๆ มักจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทโซฟาที่ใช้ในโอกาสที่ดั่งกล่าววอยู่บ่อย ๆ

โดยเฉพาะโซฟาสไตล์โมเดิร์น (modern style) เหมาะสำหรับการจัดวางโซฟาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและแขกที่มาเยี่ยมเยียนในการจัดกิจกรรมในโรงเรียน โดยเฉพาะ การเปิดรั้วโรงเรียน, งานเกษียณอายุครูอาจารย์ และกิจกรรมอื่น ๆ

ด้วยสไตล์โมเดิร์นที่มีความสวยงามและทันสมัย จึงทำให้โซฟาเป็นที่นิยมสำหรับการใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน และยังสามารถนำไปจัดวางในห้องรับแขกที่มาเยี่ยมเยียนได้อีกด้วย

ในเมื่อโซฟาสามารถนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียนได้แล้ว ซึ่งจะขาดเฟอร์นิเจอร์ประเภทนี้ไปไม่ได้เลย นั่นก็คือ โต๊ะกลาง หรือที่เรียกกันว่า โต๊ะกลางโซฟา ทุกคนคงทราบอยู่แล้วว่าในโอกาสเปิดกิจกรรมหรือประชุม เมื่อผู้บริหารสถานศึกษาได้นั่งโซฟาประจำตำแหน่งของตัวเองแล้ว ภายในห้องประชุมมักจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้กับประธานในพิธี และโต๊ะส่วนใหญ่นี้ที่ประธานใช้ในการประชุมควรมีพื้นที่สำหรับวางถ้วยกาแฟ น้ำ ขนม นม เนย หรือของขำร่วยต่าง ๆ เพราะฉะนั้นโต๊ะกลางจึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สำคัญสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน แล้วเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ควรจัดวางภายในโรงเรียนมีอะไรอีกบ้าง วันนี้เรามีเกร็ดความรู้ เล็ก ๆ ในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์คร่าว ๆ อย่างเช่น โต๊ะผู้บริหาร, โต๊ะพับ เก้าอี้สาธารณะและตู้เก็บเอกสาร เป็นต้น

1. โต๊ะผู้บริหาร (BOSS TABLE)

สมัยก่อน ผู้คนในสมัยนั้นส่วนใหญ่มองบอกรวมกันว่าโต๊ะอะไรก็สามารถนั่งได้เหมือนกัน ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปจึงทำให้เกิดไอเดียคิดค้นการออกแบบโต๊ะผู้บริหาร จึงมีลักษณะที่แตกต่างจากโต๊ะทำงานธรรมดา เพื่อให้เหมาะกับตำแหน่งงานที่สูงสุด ทุกคนทราบที่อยู่แล้วว่า การออกแบบโต๊ะผู้บริหารที่เปรียบเสมือนเป็นแหล่งรวบรวมเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ มาประกอบเป็นตัวเดียวกันและด้วยการตกแต่งนำสิ่งของต่าง ๆ มาประดับประดา จึงทำให้โต๊ะผู้บริหารกลายเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่อำนวยความสะดวกได้ดีและสมกับฐานะที่สูงสุด

2. โต๊ะพับ (Folding table)

เป็นเฟอร์นิเจอร์ประเภทหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นไว้ใช้ในโอกาสที่มีสำนักงานต่าง ๆ มาจัดกิจกรรมอบรมในโรงเรียนหรือสามารถนำไปใช้ในการประชุมต่าง ๆ สำหรับโรงเรียนที่อยู่ต่างจังหวัด หรือชนบท ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ จากสำนักงานในเขตพื้นที่หรือหน่วยงาน องค์กรภายนอก ที่เข้ามาให้ความรู้อบรม ส่งเสริมแก่นักเรียนในโรงเรียน ซึ่งบางโรงเรียนยังมีการยกโต๊ะขึ้นลงมาจากห้องของตนเองเพื่อใช้สำหรับนั่งอบรมและทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการนั่งอบรมของเด็กนักเรียน ทุกโรงเรียนจึงควรมีโต๊ะพับติดไว้สามารถพับเก็บได้ทำให้ไม่เกะกะและไม่ตองยกโต๊ะขึ้นลงไปมาอีกด้วย

3. เก้าอี้สาธารณะ (public Chair)

เหมาะสำหรับการจัดวางในสำนักงานของรัฐบาลต่าง ๆ อย่างเช่น
โรงพยาบาล, โรงเรียน, สถานีตำรวจ, ทิวการอำเภอเมือง เป็นอย่างมาก
โดยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้คนที่มากิจธุระส่วนตัวหรือทำกิจกรรมต่าง ๆ
จึงทำให้สำนักงานมีความเป็นระบบระเบียบมากขึ้น ไม่เกิดความวุ่นวายของผู้คนเข้ามาใช้บริการ
ในสวนของโรงเรียน ยังสามารถนำไปจัดวางตามที่ร่มต่าง ๆ เพื่อเป็นที่พักสำหรับนักเรียนได้อีกด้วย

4. ตู้เก็บเอกสาร (File cabinet)

ทุกโรงเรียนหรือสำนักงานของรัฐบาลต่าง ๆ จำเป็นต้องมีอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการเก็บเอกสาร
ให้มีความปลอดภัยและมีอายุการใช้งานที่ยาวนานยิ่งขึ้น สามารถนำเอกสารกลับมาใช้ใหม่ได้โดยไม่ชำรุดเสียหาย
โดยเฉพาะการเก็บเอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับโรงเรียนหรือสำนักงานของรัฐบาลต่าง ๆ ให้ปลอดภัยจากบุคคลภายนอก
ตู้เก็บเอกสารจึงเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ขาดไม่ได้สำหรับสำนักงานเลยทีเดียว

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงแค่เฟอร์นิเจอร์ที่เรานำมายกตัวอย่าง
เพื่อเป็นไอเดียในการจัดวางเฟอร์นิเจอร์ให้กับคุณครูหรือผู้ที่ได้อ่านบทความนี้
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นประโยชน์ของกับโรงเรียนหรือสำนักงานต่าง ๆ ของท่าน และเรายังมีเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ
ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรม และนำไปใช้ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
สามารถรับชมสินค้าตัวอย่างของเราได้ที่เว็บ <https://ofisu.co.th/> ได้เลย